

ข่าวเลขที่ 18

26 ตุลาคม 2565

## พาณิชย์ตรวจสถานการณ์จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง หลังน้ำลด พบสินค้าเต็มสต็อก ห้างขายปรับลดโปรโมชั่นลดราคา

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำฝนได้ลดน้อยลงและน้ำที่ท่วมขังในหลายพื้นที่ได้ลดลงแล้ว จึงอาจเป็นช่วงที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำเป็นต้องทำความสะอาด ซ่อมแซม หรือปรับปรุงที่พักอาศัย รวมทั้งจะมีงานก่อสร้างมากขึ้น

จากการลงพื้นที่และการหารือกับผู้บริหาร ณ ห้างโกลบอลเฮ้าส์ สาขาไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พบว่า ห้างโกลบอลเฮ้าส์ ทั้ง 77 สาขาทั่วประเทศ ได้จัดเตรียมสินค้าไว้เต็มสต็อก พร้อมทั้งจะส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้โดยทันที ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก ปูน ท่อพีวีซี กระเบื้อง ที่ใช้ในงานก่อสร้าง อุปกรณ์ซ่อมแซม และตกแต่งบ้าน โดยผู้บริหารของห้างฯ ยืนยันว่า สามารถทำการขนส่งสินค้าได้เป็นปกติ อีกทั้งได้มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าหลากหลายรายการ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง อุปกรณ์ทำความสะอาด สายยาง ถังมือ ประตู-วงกบ ปูนซ่อมมอเนกประสงค์ ซีเมนต์แห้งอุดรอยรั่วสีทาภายในและภายนอก สังกะสี ซิลิโคน สุขภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้การจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้ายังช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง Win-Win Model ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน ตามที่นายจรินทร์ ทัศนวิสิฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบนโยบายไว้

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ จะติดตามสถานการณ์และกำกับดูแลเรื่องนี้ อย่างใกล้ชิดต่อไป โดยในส่วนของแต่ละจังหวัด กรมฯ ก็ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศมาโดยตลอด และขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า ผู้ประกอบการไม่ว่ารายใดห้ามฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร และต้องปิดป้ายแสดงราคาอย่างครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลและสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณสินค้า สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในทุกจังหวัด